

# Tại sao Navitas English là lựa chọn tốt nhất cho học sinh của bạn ?

## Tại sao nên chọn Navitas English?

Chúng tôi là trường Tiếng Anh Úc hàng đầu với 40 năm kinh nghiệm giảng dạy hàng nghìn sinh viên trên thế giới. **Lịch sử** và **truyền thống** cho thấy chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục **đáng tin cậy** và **có uy tín** với hơn 70 đối tác chương trình học liên thông.

## Giáo viên Navitas English có đặc biệt không?

**Có**, chúng tôi nghĩ vậy. Các giáo viên rất **tâm huyết** với giáo dục và rất tự hào về thành công của sinh viên. Kiến thức uyên bác, kinh nghiệm dày dặn và bằng cấp danh tiếng khiến họ nổi bật trong những giáo viên xuất sắc nhất mà bạn sẽ tìm thấy.

## Giáo viên đã làm việc với Navitas English trong bao lâu?

**\*\*\*hơn 10 năm** và để hỗ trợ họ thành người giỏi nhất, hàng tháng chúng tôi tổ chức tập huấn phát triển chuyên môn để đảm bảo họ luôn là những người dẫn đầu trong giáo dục.

## Giáo viên trình độ cao/giàu kinh nghiệm có thực sự quan trọng không?

**Có chứ.** Mỗi giáo viên dùng kinh nghiệm của mình để đảm bảo học trình của từng sinh viên dựa trên **sự tiến bộ nhanh** và **hiệu quả**. Sau cùng, bạn xứng đáng được các chuyên gia giỏi nhất trợ giúp trong từng chặng đường học tập.

## Lợi ích của việc học với giáo viên nhiều kinh nghiệm là gì?

Giáo viên giàu kinh nghiệm có thể **diễn giải** và **liên hệ** tài liệu khóa học theo cách thức sâu sắc và phù hợp hơn, đồng thời khuyến khích **sự tự tin**, **hỗ trợ** và **phát triển**.

## Chất lượng giảng dạy trong toàn bộ các địa điểm cơ sở có như nhau không?

Có, tính nhất quán đảm bảo chúng tôi có cùng tiêu chuẩn giảng dạy

## Navitas English có cạnh tranh không?

**Có**, chúng tôi nghĩ vậy. Chúng tôi hiểu rằng việc học tập sẽ tốn kém tiền bạc và thời gian. Đó là lý do tại sao các kế hoạch học tập của chúng tôi dựa trên khả năng Tiếng Anh thực sự của sinh viên và chúng tôi không thêm vào vài tuần chỉ để kéo dài thời gian học dẫn tới tốn thêm tiền bạc và thời gian.

## Vì sao học phí của Navitas English cao hơn so với các nhà cung cấp dịch vụ ELICOS khác?

**Kinh nghiệm, chất lượng** và **các giá trị** giáo dục đều rõ ràng và là trung tâm của những việc chúng tôi làm. Chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục **xuất sắc** với các giáo viên mà chúng tôi tin rằng là **tốt nhất** trong ngành. **Mỗi giờ** với chúng tôi sẽ tập trung vào kết quả học tập và sự nghiệp của sinh viên. Chất lượng là chìa khóa quan trọng.

## Navitas English hỗ trợ sinh viên khi nào và như thế nào?

Mỗi sinh viên được kiểm tra và tham gia **phòng vấn đánh giá** một kèm một trước khi các em bắt đầu học có nghĩa là chúng tôi tìm hiểu về sinh viên ngay từ ngày đầu tiên.

**Tư vấn riêng** một kèm một hàng tuần được sinh viên đặt lịch để thảo luận các vấn đề với giáo viên.

Trong lớp, việc tham gia và hướng dẫn đảm bảo cho sinh viên biết họ đang tiến bộ ra sao.

Việc áp dụng tự học và hướng dẫn từ giảng viên **củng cố** các lĩnh vực cần phát triển.

**Hỗ trợ khẩn cấp 24/7** hiện có là một phần của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

# Khóa học Tiếng Anh Học Thuật của chúng tôi có gì đặc biệt?

Chương trình này đã được Navitas English **thiết kế** và **phát triển** bằng cách sử dụng chuyên môn giáo dục trong lĩnh vực ELICOS và nhắm tới hai lĩnh vực then chốt để tối ưu hóa việc học tập.



Khóa học **được chứng nhận** đáp ứng các yêu cầu đầu vào của hơn 70 đối tác chương trình học liên thông và khi hoàn thành sinh viên có thể bắt đầu học tại các trường đại học, cao đẳng hoặc TAFE **mà không cần** làm bài kiểm tra Tiếng Anh như IELTS hoặc PTE-Academic.



Trong năm đầu tiên tại đại học, cao đẳng hoặc TAFE, chúng tôi biết các sinh viên gặp khó khăn đến mức có thể phải nghỉ học. Khóa học này được thiết kế để phòng tránh điều này, đảm bảo bất kỳ sự đầu tư nào về **chi phí** và **thời gian đều không bị lãng phí**.

Sinh viên sẽ phát triển được kiến thức về cách nghiên cứu hiệu quả, trở thành chuyên gia trong quản lý thời gian khi mở rộng tư duy phản biện. Họ sẽ sử dụng cùng các hệ thống quản lý học tập và tham khảo được áp dụng tại phần lớn các trường đại học và cao đẳng ở Úc. Điều này có nghĩa là họ có **khởi đầu thuận lợi ngay từ ngày đầu tiên**.

Khóa học này **liên tục được tái phát triển** và chưa bao giờ lạc hậu và luôn phù hợp với nhu cầu học tập và việc làm của sinh viên.

Khi các em hoàn thành chương trình học với chúng tôi và cần hỗ trợ về Tiếng Anh thì chỉ cần gọi điện cho chúng tôi.

Những **buổi trao đổi miễn phí 15 phút** này có thể giúp sinh viên khi các em học đại học, cao đẳng hoặc TAFE và gặp phải vấn đề liên quan tới Tiếng Anh.

## 7 lý do tại sao sinh viên nên học Tiếng Anh Học Thuật với Navitas English?

- 1** Chúng tôi có lịch sử lâu đời, Navitas English là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục ELICOS **được công nhận nổi tiếng lâu nay** tại Úc.
- 2** **Chất lượng, dịch vụ và sự tôn trọng** là lý do chúng tôi đã hoạt động trong hơn 40 năm qua. Chúng tôi **được tin tưởng** trong ngành của mình.
- 3** Các giáo viên của chúng tôi là **chuyên gia** trong việc cung cấp nền tảng cần thiết để thành công trong học tập và sự nghiệp.
- 4** Sự tiến bộ\*\* là chìa khóa cho những gì chúng tôi làm. Với tỷ lệ đậu 92%\* chất lượng và kiến thức chuyên môn đã nói lên điều đó.
- 5** Với thời gian học trung bình là 10 tuần, sinh viên sẽ **học cấp tốc**. Khóa học của chúng tôi mang tới khả năng vào thẳng hơn 70 đối tác và **hàng nghìn chương trình**.
- 6** Chúng tôi đã **xây dựng công cụ**, phương pháp và sử dụng CNTT để giải lập những gì sinh viên cần tại đại học, cao đẳng hoặc TAFE. Họ có thể **thực hành với chúng tôi** và **trở thành chuyên gia**.
- 7** **Hỗ trợ Tiếng Anh miễn phí** được cung cấp khi sinh viên cần trợ giúp lúc học tại đại học, cao đẳng hoặc TAFE.

[english@navitas.com](mailto:english@navitas.com)  
[navitasenglish.edu.au](http://navitasenglish.edu.au)

    [@navitasenglish](https://www.instagram.com/navitasenglish)

\*September 2018 Teaching and Learning Report

\*\*Progression based on attendance and successful completion of assignments

\*\*\* average duration

Information is correct at the time of publication but may be subject to change and variation..



40 years of experience in teaching



To meet the English requirements of 70+ pathway partners



92% Pass Rate\*



Ongoing curriculum review ensures the content is relevant to your students needs.



Support continues, even after students enter their further studies program